

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
<b>กรมธนารักษ์</b>		
๑	นางสาวจิตตนา ทองแกมแก้ว	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
๒	นางสาวบุรยา ศรภักย์วานิช	ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
๓	นายธวัชมันน์ สุขสวัสดิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
๔	นายสุรเชษฐ์ คำสุข	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
๕	นางสาวพรทิพา นนทภา	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
๖	นายศราววุฒิ วัชรปะปนต์	ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
๗	นางสาวสุนีรัตน์ จุ่นเจริญ	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
๘	นายทศวัตร รัตนวานนท์	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
<b>กรมบัญชีกลาง</b>		
๙	นางสาวอาภาภรณ์ ธนสมบัติ	นักบัญชีชำนาญการ กองบัญชีภาครัฐ
๑๐	นางสาวพนมวรรณ สุวรรณสุข	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท
๑๑	นายกุศล ไชละบาท	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
๑๒	นางสาวภัทรชดา ศรีอ้วน	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
๑๓	นางสาววารภรณ์ จิตรยังยืน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๔	นางสาววารภรณ์ สภาพันธ์	เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
๑๕	นางอรัญญา จันทร์แล้ว	เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๖	นางบุญนำ คำไกล	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังเขต ๘

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
<b>กรมศุลกากร</b>			
๑๗	นายชัยพงศ์	พิทักษ์มงคล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด้านศุลกากรเขมรราชู สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒
๑๘	ส.อ.พิมล	วัชรญาณวิสุทธิ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด้านศุลกากรแม่สาย สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓
๑๙	นางสาวนันท์นภัส	สินจนาอนุรักษ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด้านศุลกากรตากใบ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๐	นายสมพร	บุญศรีนุกุล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๑	นายประเสริฐ	บัวพา	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒๒	นางสุภา	ไทยสมัยรุ่งโรจน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักตรวจสอบอากร
๒๓	นางสาวบุปผา	นวกัณฑ์วรกุล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด้านศุลกากรบ้านดอน สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑
๒๔	นางธิดารัตน์	ศรีสอาด	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักบริหารกลาง
๒๕	นายเอกภพ	โกจันทิก	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร
๒๖	นายกิตติศักดิ์	ชวลา	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย
<b>กรมสรรพสามิต</b>			
๒๗	นางสาวอนงค์พร	สมมิตร	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
๒๘	นายโกสินทร์	เกษพรหม	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
๒๙	นางสาวชมพูนุช	อร่ามโรจน์สกุล	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
๓๐	นางยุพิน	มณีภาณูจน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
๓๑	นายนิพนธ์	เจริญประพัฒน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
๓๒	นายปฏิญญา	คุณมงคล	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
๓๓	นายครรชิต	รมราศรี	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
๓๔	นางสาวมลจินทร์	ชายสา	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
	<b>กรมสรรพากร</b>		
๓๕	นางสาวหนึ่งฤทัย	สิงคเสลิต	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๖	นางสาวศุภานัน	แววสุวรรณ	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๗	นางสาวสมพร	พ่วงพันธ์	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๘	นางสาววันเพ็ญ	รัมย์ะภาพ	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๙	นายวุฒิพงษ์	จันทร์แดง	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๐	นางสาวศิรินพร	จอมวงศ์	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๑	นางสาวสุพร	อยู่จันทร์	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๒	นางนงเยาว์	เพชรประพันธ์	รักษาการนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๓	นางสาวสุภาวดี	รัตนสังข์	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๔	นางสาวพัฒนรินทร์	ยอดพรหมมินทร์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๕	นางสาวจิรพร	ศิริเสถียร	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๖	นางสาวอุมาภรณ์	แซ่โก	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๗	นางสุมาลัย	พึงประโยชน์	นักวิชาการภาษีชำนาญการ
๔๘	นางสาวจรรยาภรณ์	สิทธิวรชาติ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
	<b>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</b>		
๔๙	นายศุภโชค	วุฒิสักดิ์ศิลป์	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
	<b>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</b>		
๕๐	นายธนพล	จันทร์เพ็ญ	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน